



รายงานผลการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ในการดำเนินโครงการขุดลอกแม่น้ำแควน้อยในพื้นที่  
หมู่ที่ ๓ บ้านท่าโป่ง ตำบลจรเข้เผือก  
อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

และ

การประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก  
อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

**สรุปการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน**  
**ในการดำเนินโครงการขุดลอกแม่น้ำแควน้อยในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าโป่ง**  
**และการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

\* \* \* \* \*

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มเหอก ได้ดำเนินการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินโครงการขุดลอกแม่น้ำแควน้อยในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าโป่ง และการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าโป่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลจรเข้มเหอก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี

**วัตถุประสงค์ / ประเด็นหรือเรื่องการมีส่วนร่วม**

๑. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินโครงการขุดลอกแม่น้ำแควน้อย
๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการของตนเอง ตลอดจน กำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชุม
๓. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มเหอก สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์ จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๑) อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

**มีผู้เข้าร่วม** ได้แก่ นายกองการบริหารส่วนตำบลจรเข้มเหอก, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มเหอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มเหอก หัวหน้าสำนักงานปลัด, เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มเหอก ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านท่าโป่งจำนวนทั้งสิ้น ๔๔ คน

**ผลจากการมีส่วนร่วม** จากการประชุมในครั้งนี้ สรุปได้ตามรายงานการประชุมประชาคมที่แนบมาพร้อมนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือกได้นำผลจากการมีส่วนร่วม ไปดำเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้

๑. จัดทำสรุปการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าโป่ง เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาในเบื้องต้น

๒. เมื่อการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครบทุกหมู่บ้านแล้ว จะนำข้อมูลที่มีการเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ มาสรุปอีกครั้ง เพื่อนำเสนอผู้บริหาร พิจารณาโครงการที่มีการเสนอจากผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม ในครั้งนี้ เพื่อจัดลำดับความ เดือดร้อน ความจำเป็น ความเร่งด่วนของสิ่งที่มีการเสนอในที่ประชุม และจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้โดยเร่งด่วนต่อไป

๓. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จะนำข้อมูลดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการประชุมสภา เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป

ในส่วนของการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินโครงการขุดลอกแม่น้ำแควน้อยในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าโป่ง นั้น มติที่ประชุมมีความเห็นว่ายังไม่ต้องการให้มีการขุดลอกแม่น้ำแควน้อยในบริเวณดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก จึงขอพักเรื่องนี้ไว้ และจะทำการหารือกันอีกในภายหลัง

## ภาพกิจกรรม / โครงการ



